

**สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน พร้อมกับการมีการจดจำระลึกถึง จงใส่ใจต่อการศึกษาล่าเรียนอย่างเต็มที่ ด้วยการจดจำระลึกถึงลูกจะกลับมาบริสุทธิ์และด้วยการศึกษาล่าเรียนลูกจะกลายเป็นนายของโลก

**คำถาม:** ความเพียรพยายามใดที่ลูกต้องทำเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในทุนการศึกษา?

**คำตอบ:** เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในทุนการศึกษา จงจัดความผูกพันยึดมั่นของลูกออกไปจากทุกสิ่ง ลูกต้องไม่จดจำทรัพย์สินสมบัติ, ลูกๆ, หรือบ้านของลูก เพียงจดจำชีพบาบาเท่านั้น สิ่งเวยตนเองอย่างสมบูรณ์ และแล้วเมื่อนั้นลูกจึงจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ลูกควรมีความซาบซึ้งในสติปัญญาของลูกว่าลูกจะสอบผ่านการสอบที่สำคัญมาก การศึกษาของเราในสำคัญมากและผู้เดียวที่กำลังสอนเราคือพ่อเองซึ่งเป็นผู้จัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข บาบาคือเป็นที่สุดที่รักกำลังสอนเรา

โอม ชานติ พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆทางจิต ท่านสอนลูกและดังนั้นลูกๆควรมีความภาคภูมิใจที่บริสุทธิ์เช่นนั้น เป็นดวงวิญญาณที่ศึกษาล่าเรียน ดวงวิญญาณนำสันสการ์ของเขาไปและร่างกายก็กลายเป็นเงาผ่าน ดังนั้นพอนั่งที่นี้และสอนลูกๆ ลูกๆดวงวิญญาณเข้าใจว่าลูกกำลังศึกษาล่าเรียนและกำลังเรียนรู้โยคะ พ่อได้บอกลูกแล้วว่าให้อยู่ในการจดจำระลึกถึงและบาบของลูกจึงจะลุกตัดออกไป เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ บราห์มา, วิษณุและชางก้าไม่สามารถเรียกได้ว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ จะเรียกลักษมีและนารายณ์เช่นนี้ได้หรือไม่? ไม่ได้ เพียงผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ชำระทั้งโลกให้บริสุทธิ์ ท่านคือพ่อของลูก ลูกๆรู้ว่าท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้เป็นที่รักที่สุด ผู้เดียวที่ทุกคนจดจำในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา: บาบาคือโปรดมา! มาและจัดความทุกข์ของเราและให้ความสุขแก่เรา! เป็นโลกเดิมและทุกคนก็ต้องเข้ามาสู่วงจรนี้ พ่อได้อธิบายวงจรของ 84 ชาติเกิดแก่ลูกแล้วด้วยเช่นกัน เป็นดวงวิญญาณที่นำเอาสันสการ์ไปกับเขาด้วย ลูกๆดวงวิญญาณรู้ว่าลูกกำลังศึกษาล่าเรียนเพื่อที่จะจากดินแดนแห่งความตายนี้และไปสู่ดินแดนแห่งความอมตะ นั่นคือจากนรกไปสู่สวรรค์ พ่อมาเพื่อทำให้ลูกๆไปเป็นนายของโลกอีกครั้งหนึ่ง ลูกจะสอบผ่านการสอบที่สำคัญมาก พ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังสอนลูก ความซาบซึ้งของลูกเพิ่มขึ้นเมื่อบบานั่งและสอนลูก บาบาคือทำให้ความซาบซึ้งของลูกเพิ่มขึ้นด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ พ่อมาเพื่อทำให้ลูกมีค่าต่อดินแดนอมตะ ไม่มีใครมีค่าที่นี้ ลูกเข้าใจแล้วว่าลูกเคยก้มศีรษะเบื้องหน้าของเหล่าเทพที่มีค่า เวลานั้นบบากำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของทั้งโลกอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นความซาบซึ้งนั้นควรจะอยู่อย่างสูง ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่ความซาบซึ้งของลูกเพิ่มขึ้นที่นี้ และลดลงเมื่อลูกออกไปภายนอก ลูกๆพูดว่า บาบาราลิ้มท่าน ท่านเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์และร่างที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อสอนเราและทำให้เรากลายเป็นนายของโลก ลูกๆประกาศสิทธิ์ในลอตเตอรี่ที่ใหญ่หลวงของอาณาจักรของทั้งโลก อย่างไรก็ตามลูกนั้นก็แฝงตัว ดังนั้นลูกควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากต่อการศึกษานี้ที่แสนจะสูงส่งเช่นนี้ มันไม่เพียงพอก็จะมีเพียงแค่การจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาล่าเรียนเช่นกัน ความรู้ที่ว่าลูกใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไรควรจะหม่นอยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกเข้าใจว่าบบาคือทำให้ความซาบซึ้งของลูกเพิ่มขึ้นด้วยกำลังแรงอย่างยิ่ง ไม่มีใครสามารถเป็นบุคคลสำคัญได้เท่ากับลูกๆ ลูกกำลังจะกลายเป็นเทพจากมนุษย์ มีใครอื่นนอกจากลูกเคยเป็นนายของโลกหรือไม่? ชาวคริสเตียนพยายามที่จะกลายเป็นนายของโลก อย่างไรก็ตามกฎนั้นจะไม่ยินยอมให้ใครนอกจากลูกกลายเป็นนายของโลก เพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถทำให้ลูกเป็นเช่นนั้นได้ ไม่มีใครมีพลังนี้ หัวของลูกๆก็ควรจะมีมาก บาบาคือแต่ให้ยาของน้ำทิพย์แห่งความรู้แก่ลูกอย่างต่อเนื่อง ลูกต้องไม่เพียงแต่พอใจคิดว่าลูกจดจำบบาเป็นอย่างมาก ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการจดจำระลึกถึง แต่ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงเช่นกัน ทุกคนยังคงต้องกลับมาบริสุทธิ์ต่อไป แม้ว่าจะผ่านการถูกลงโทษก็ตาม อย่างไรก็ตามพ่อกับมาเพื่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ทุกคนจะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ ทุกคนเพียงแค่ไปและนั่งอยู่เบื้องบนที่นั่นหรือไม่? ดวงวิญญาณเช่นนั้นไม่มีค่าใดๆ เป็นผู้ที่ลงมาอีกครั้งและปกครองในสวรรค์ที่มีคุณค่า ลูกมาที่นี้เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของโลก ลูกเคยมีอาณาจักร แล้วมายาก็มาแย่งชิงอาณาจักรนั้นไปจากลูก เวลานั้นลูกต้องเอาชนะมาราวันอีกครั้ง ลูกคือผู้ที่ต้องกลายเป็นนายของโลก เวลานั้นกำลังทำให้ลูกเอาชนะมาราวัน เพราะลูกได้กลายเป็นผู้ที่มิเกลลีในอาณาจักรของราวัน เหตุนี้เองมนุษย์จึงเปรียบเทียบกับลิง ลิงนั้นมีเกลลีที่สุด เหล่าเทพนั้นปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ เหล่าเทพกลับมาไม่บริสุทธิ์ในขณะที่ใช้ 84 ชาติเกิด พ่อพูดว่า จัดความผูกพันยึดมั่นของลูกจากทุกสิ่ง - ทรัพย์สินสมบัติของลูก สิ่งของครอบครองของลูก ลูกๆของลูก ร่างกายของลูก ฯลฯ ผู้ที่มั่งคั่งจะตายเพื่อความมั่งคั่ง พวกเขาไม่สามารถปล่อยเงินที่มีอยู่ในกำมือของเขา พวกเขาจะยังคงอยู่ในกรงขังของราวัน จากหลายพันล้านมีเพียงกำมือ

เดียวเท่านั้นที่จะปรากฏตัวขึ้น ผู้ที่สามารถที่ขจัดความผูกพันยึดมั่นของเขาจากทุกสิ่งและเปลี่ยนจากสิ่งเป็นเทพ ผู้ที่มั่งคั่งและมหาเศรษฐีต่างก็ถือเงินไว้ในกำมือของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาอยู่ในสิ่งนั้น ตลอดทั้งวันพวกเขาจดจำปราสาทราชวังของพวกเขาและลูกๆของพวกเขา ฯลฯ พวกเขาจะตายในการจดจำนั้น พ่อพูดว่า ไม่ควรจะจดจำสิ่งใดในเวลาสุดท้าย เพียงแต่จดจำพ่อเดียวเท่านั้นที่บาปของหลายชาติเกิดนับไม่ถ้วนของลูกจะได้รับการปลดปล่อยได้ เงินของผู้ที่มั่งคั่งจะกลายเป็นฝุ่นธุลี เพราะเงินนั้นได้มาจากบาป เงินจึงไม่มีประโยชน์ใด พ่อพูดว่า พ่อคือเจ้าแห่งคนจน พ่อจะทำให้ผู้ที่ยากจนมั่งคั่งและผู้ที่ยากจนยากจน โลกต้องเปลี่ยนแปลง ผู้คนเหล่านั้นมีความซาบซึ้งอย่างมากในทรัพย์สินสมบัติของพวกเขา: เรามีความมั่งคั่ง, เครื่องบิน, รถยนต์, ปราสาทราชวัง ฯลฯ มากมาย ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามที่จะจดจำพ่ออย่างมากเพียงใด การจดจำระลึกถึงของพวกเขาที่ไม่สามารถมั่นคงได้ กฎไม่ได้ยินยอมให้เป็นเช่นนั้น เพียงหนึ่งกำมือจากหลายล้านเท่านั้นที่จะปรากฏตัวขึ้น ส่วนที่เหลือก็จะเฝ้าแต่จดจำเงินต่อไปเท่านั้น พ่อพูดว่า ลืมทุกสิ่งที่ลูกเห็นรวมทั้งร่างกายของลูก ด้วยการติดยึดอยู่กับสิ่งนั้น ลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง พ่อจะลดใจให้ลูกทำความเพียรพยายาม ลูกได้มาที่นี่เพื่อกลายเป็นนารายณ์จากนายธรรมดา ดังนั้นลูกต้องมีโยคะที่สมบูรณ์สำหรับสิ่งนั้น ลูกต้องไม่จดจำสิ่งใด ทรัพย์สินสมบัติของลูก, ลูกๆของลูก ฯลฯ ไม่ควรจะมีสิ่งใดนอกจากชีพบาบาผู้เดียว และแล้วเมื่อนั้นลูกก็สามารถประกาศสิทธิ์ในทุนการศึกษาที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใดและได้รับรางวัลที่สูงได้ เมื่อบุคคลเหล่านั้นให้คำแนะนำเกี่ยวกับความสงบ พวกเขาได้รับเหรียญที่มีค่าไม่ก็สตางค์และพวกเขาก็มีความพอใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้น ในเวลานี้ลูกได้รับรางวัลอะไร? ลูกกลายเป็นนายของโลก ไม่ใช่ว่าหากลูกอยู่ในโยคะเป็นเวลาห้าถึงหกชั่วโมงแล้วลูกจะกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ ไม่เลย ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก ควรจะมีการจดจำชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้นในเวลาสุดท้าย ไม่ควรจดจำใครอื่น ลูกกำลังจะกลายเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พ่อได้อธิบายแล้วว่าลูกเคยมีมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและแล้วมายาก็ทำให้ลูกกลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาที่ไม่บริสุทธิ์ ผู้คนถามลูกว่า: คุณเชื่อหรือไม่ว่าบราห์มาเป็นเทพหรือพระเจ้า? บอกพวกเขาว่า: เราไม่ได้พูดว่าบราห์มาเป็นพระเจ้า จงมาและทำความเข้าใจสิ่งนี้ ลูกมีภาพที่ดีมาก ภาพอันดับหนึ่งคือตรีมูรติ, วงจร และต้นไม้ ภาพเหล่านี้เป็นภาพตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ภาพเหล่านี้จะมีประโยชน์มากกับลูก ผู้คนในต่างประเทศจะไม่สามารถเข้าใจความรู้นี้ได้หากลูกใช้ภาพของลักษมีและนารายณ์ที่นั่น ภาพหลักคือตรีมูรติ, วงจร และต้นไม้ มีการแสดงไว้ในภาพเหล่านั้นว่าใครมาในเวลาใด ศาสนาเทพดั้งเดิมนั้นจบสิ้นลงเมื่อไร และใครเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาเดียว และศาสนาอื่นๆทั้งหมดจะถูกทำลายได้อย่างไร ลูกต้องอธิบายว่าชีพบาบานั้นสูงสุด และแล้วบราห์มาก็กลายเป็นวิษณุและวิษณุกลายเป็นบราห์มาได้อย่างไร ภาพเหล่านี้มีการสร้างขึ้นเพื่อให้คำอธิบายเหล่านั้น อาณาเขตที่ละเอียดอ่อนเป็นไปเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับนิมิตเท่านั้น พ่อสร้างอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนก่อนและจากนั้นโลกที่มีตัวตนบราห์มาไม่ใช่เทพ วิษณุเป็นเทพ ลูกได้รับนิมิตเพื่อที่จะอธิบายแก่ผู้อื่น บราห์มา, พ่อของมวลมนุษยชาติที่นี่ พร้อมกับบราห์มาคือบราห์มินผู้ที่ต่อมาจะกลายเป็นเทพ เทพได้รับการตกแต่งประดับประดาเสมอ พวกเขาเรียกว่าเทวดานางฟ้า หลังจากที่พวกเขากลายเป็นเทวดานางฟ้า พวกเขาจะไปและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของเทพ พวกเขาจะถือกำเนิดจากปราสาทราชวังของครมร์ โลกเฝ้าแต่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกก็จะได้เห็นทุกสิ่ง ลูกจะกลับมาเข้มแข็งมาก มีเวลาเหลือเพียงเล็กน้อย ลูกมาที่นี่เพื่อที่จะกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา หากลูกสอบตก ลูกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปวงประชา ชันยาสีหิไม่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ แม้ว่าพวกเขาจะยกย่องรามในฐานะราชา พวกเขาได้ทำลายเกียรติของรามไปอย่างสิ้นเชิง จะสามารถมีสิ่งที่ไม่นับถือศาสนาอยู่ที่นั่นได้อย่างไร? ทุกสิ่งเหล่านั้นเป็นแง่มุมของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เหตุนี้เองจึงมีการจดจำกันว่ามายาหลอกลวงและร่างกายก็หลอกลวงเช่นกัน เป็นกิเลสทั้งห้าไม่ใช่ความมั่งคั่งที่เรียกว่ามายา ทรัพย์สินสมบัติเรียกว่าความเจริญรุ่งเรือง มนุษย์ไม่รู้แม้กระทั่งว่ามายาคืออะไร พ่ออธิบายสิ่งนี้แก่ลูกๆที่สุดแสนหวาน พ่อพูดว่า ฉันทดวงวิญญาณสูงสุด ทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก พ่อทำให้ลูกสูงส่งมากยิ่งขึ้นกว่าตัวพ่อเอง ลูกกำลังศึกษาการศึกษาที่สูงส่งมาก มีการจดจำกันว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้เวลานานเลยที่จะเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ เหล่าเทพมีชีวิตอยู่ในยุคทอง และมนุษย์มีชีวิตอยู่ในยุคเหล็ก เวลานั้นลูกกำลังนั่งอยู่ในยุคบรรจบพบกันและกำลังเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นเทพ ท่านบอกทุกสิ่งแก่ลูกในวิธีที่ง่ายดายเช่นนั้น! แนนอนลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์และสร้างปวงประชามากมายเช่นกัน ทุกวงจรลูกสร้างปวงประชามากมายเท่ากับที่มีในยุคทอง ยุคทองเคยมีอยู่จริง เวลานั้นไม่ได้มีอยู่ แต่จะมีขึ้นอีกครั้ง ในเวลานั้นลักษมีและนารายณ์จะเป็นนายของโลก ภาพลักษณ์ของพวกเขาที่ยังคงมีอยู่ พ่อพูดว่า พ่อให้ความรู้แก่ลูกในเวลานี้ แล้วความรู้ก็จะหายไป เมื่อหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มขึ้นในยุคทองแดงอาณาจักรของราวันก็เกิดขึ้นเช่นกัน ลูกสามารถอธิบายในต่างประเทศด้วยเช่นกันว่าวงจรโลกเฝ้าแต่หมุนไปอย่างไร ผู้คนของศาสนาอื่นๆไม่มีความเชื่อมโยงใดๆกับรูปภาพของลักษมีและนารายณ์ เหตุนี้เองบาบาพูดว่า รูปภาพของตรีมูรติและต้นไม้เป็นภาพหลัก ภาพเหล่านี้ชั้นหนึ่ง พวกเขาจะสามารถเข้าใจจากรูปภาพของต้นไม้และวงจรว่าศาสนาไหนมาเมื่อไรและพระคริสต์มาเมื่อไร ศาสนาอื่นๆเหล่านั้นทั้งหมดคงอยู่ในช่วงครึ่งหลังของวงจร ในขณะที่สุริยวงศ์และ

จันทราวงศนั้นคงอยู่ในช่วงครึ่งแรก เป็นการละเล่นของ 5000 ปี มีความรู้, ความเลื่อมใสศรัทธาและการวางเฉย ความรู้คือกลางวันและการกราบไหว้บูชาคือกลางคืน จากนั้นก็เป็นการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกเข้าใจว่าโลกเก่านี้เวลานี้กำลังจะถูกทำลายและดังนั้นลูกต้องลืมโลกนี้ ลูกต้องพิสูจน์เช่นกันว่าใครคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ทั้งวันทั้งคืนผู้คนก็เฝ้าแต่ร้องเพลง: รามของสีดาคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ คานธีเคยศึกษากีตะและเขาก็เคยร้องเพลงเช่นกัน “โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ รามของสีดาทั้งหมด!” เพราะลูกทั้งหมดคือสีดา, ผู้เป็นเจ้าของสาว พ่อคือเจ้าบ่าว แล้วพวกเขาก็ร้องเพลง: รามคือราชาของสกุลรากู... เวลานั้นเขาคือราชาของยุคเงิน พวกเขาสิ้นเปลืองไปประเด็นทั้งหมด พวกเขาทั้งหมดยังคงตบมือและร้องเพลงต่อไป พ่อเองก็เคยร้องเพลง เป็นเวลาหนึ่งปีที่พ่อเคยใส่เสื้อผ้าคาดิ(ผ้าฝ้ายทอมือ)เช่นกัน พ่อหนึ่งที่นี่และอธิบายว่า ผู้นี้เคยเป็นสาวกของคานธีเช่นกัน เขามีประสบการณ์ในทุกสิ่ง ผู้ที่เป็นอันดับแรกได้กลายเป็นอันดับสุดท้าย เขาจะกลายเป็นอันดับแรกอีกครั้ง ผู้คนก็ถามลูกว่า: ทำไมลูกถึงมีภาพของบราห์มาอยู่ทุกที่? อธิบายให้พวกเขาฟังว่าทำไมจึงมีการแสดงให้เห็นว่าบราห์มายืนอยู่บนยอดสุดของต้นไม้ เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากกว่าเขากำลังยืนอยู่บนยอดสุดของต้นไม้ในตอนสุดท้ายของโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ ศรีกฤษณะก็แสดงไว้ที่ด้านบนสุดเช่นกัน แมวสองตัวต่อสู้กันและกฤษณะก็ได้เนยไประหว่างทั้งสอง ผู้เป็นแม่ก็มีนมิต พวกเขาคิดว่ามีเนยหรือพระจันทร์อยู่ในปากของกฤษณะ ในความเป็นจริงมันเป็นอาณาจักรของโลกในปากของเขา แมวสองตัวต่อสู้กัน และลูกเหล่าเทพก็ได้เนยไปจากแมวทั้งสอง เนยนี้แสดงถึงอาณาจักรของโลก พวกเขากำลังทำการปรับปรุงอย่างมากภายในการผลิตระเบิด เวลานั้นพวกเขาใช้ส่วนผสมเช่นนั้นที่ผู้คนจะตายในทันที ไม่ใช่พวกเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปเหมือนที่เคยเป็นมาในสมัยอิโรชมา เขื่อนเหล่านั้นยังคงมีชีวิตอยู่ พ่ออธิบายว่า: ลูกๆที่สดแสนหวาน ลูกคงอยู่อย่างมีความสุขถึงครึ่งหนึ่งของวงจร ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้รูปแบบใด ฯลฯ ทั้งหมดนั้นเริ่มต้นขึ้นในภายหลัง ไม่มีสิ่งใดเหล่านั้นคงอยู่และจะไม่คงอยู่ในอนาคต วงจรจะซ้ำรอย พ่ออธิบายทุกอย่างอย่างชัดเจนมาก และลูกๆก็ต้องซึมซับสิ่งนี้อย่างถูกต้องแม่นยำและซ่องเกี้ยวอยู่ในงานรับใช้ของพระเจ้า นี่คือนิโลกที่สกลปรก โลกนี้ก็เรียกว่าเป็นแม่น้ำแห่งยาพิษเช่นกัน ดังนั้นพ่อหนึ่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ว่าลูกไม่ได้คิดว่าตนเองสูงส่งเหมือนกับที่พ่อคิดว่าลูกสูงส่ง ดังนั้นลูกควรจะมี ความซาบซึ้งเป็นอย่างมาก เพราะลูกๆเป็นของสกลที่สูงส่งมาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานั้นได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์เตกับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. เพื่อที่จะทำให้หัวของลูกดีขึ้น ดื่มน้ำทิพย์แห่งความรู้ทุกวัน พร้อมกับมีการจดจำระลึกถึง แนนอนลูกต้องให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อการศึกษานี้ เพราะด้วยการศึกษานี้ที่ลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง
2. เราเป็นของสกลที่สูงส่งที่สุด พระเจ้าเองกำลังสอนเรา คงอยู่ในความซาบซึ้งนี้ ซึมซับความรู้และคงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในงานรับใช้ของพระเจ้า

**พร:** พร: ขอให้ลูกเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น และคุณสมบัติพิเศษของความพอใจ และด้วยเหตุนี้จึงประสบความสำเร็จในข้อสอบที่ยากลำบากต่างๆ ความพอใจคือคุณสมบัติพิเศษของบราห์มิน การมีความพอใจกับบทบาทใดก็ตามที่ลูกได้รับมาคือการทำความก้าวหน้า ไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้น แม้ใครบางคนดูถูกดูหมิ่นลูก ลูกๆของผู้ประทานไม่สามารถถูกทำให้ไม่พอใจในสถานการณ์ใดๆได้ ลูกจะพอใจกับตนเองและกับผู้อื่นด้วยเช่นกัน สำหรับสิ่งนี้ มีความมุ่งมั่นว่าไม่ว่าข้อสอบอาจยากเพียงใดก็ตาม ลูกต้องอยู่อย่างพอใจอย่างแนนอน และแล้วลูกจะเฝ้าแต่ได้รับความสำเร็จ

**คติพจน์:** พระอาทิตย์ของความสูงส่งขึ้นในหัวใจของผู้ที่มีความสุข

\*\*\* โอม ชานดี \*\*\*